



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง ๑๑-๓-๐๑-๓๑๐๓-๐๐๑ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นลงแล้ว อาศัยอำนาจตามความนัยข้อ ๑๒ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชุมพร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือก สำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครสอบ และการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ข้างต้นนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบ ดังนั้น กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน หรือเห็นว่าคะแนนคุณสมบัติของตนเองไม่ถูกต้อง ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือทักท้วงขอแก้ไขคะแนนคุณสมบัติของตนเอง โดยทำหนังสือถึง ประธานกรรมการสอบคัดเลือกฯ พร้อมเอกสารดังกล่าวได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเภอหลัง สวน จังหวัดชุมพร ภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะถือว่าผู้สมัครเข้า รับการสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มเติมรายชื่อหรือแก้ไขคะแนนคุณสมบัติแต่อย่างใด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิพนธ์ นาคเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
จากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗)

๑. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ปฏิบัติการ

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	สังกัด	อำเภอ	จังหวัด
๐๐๑	นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	อบต.นาพญา	หลังสวน	ชุมพร